
สรุปผลการหารอื สนอ.ฟอรั่ม ครั้งที่ 5/2559 

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 

-------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม      ต าแหน่ง 

๑. 1. นางสาวณัฐฐนิีย ์ สินฉิม ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   

2. นายวิเชียร  ค ารนิทร ์ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ 

3. นายประคอง  ยอดหอม ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที่ 

5. นางปราณี  พันธุ์วุฒิ ผู้อ านวยการกองกลาง  

5. นางจินดา  จันท ี ผู้อ านวยการกองแผนงาน 

๒. 6. นางประทมุทิพย ์ ดวงดีทวรีัตน์ ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์ 

7. นางศรีกุล  นนัทะชุมภู ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 

8. นางวราภรณ ์ ฟูกุล ผู้อ านวยการส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

9. นายประศาสน์  กอ้งสมุทร ผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน 

10. นางสรัญญา  อาษาไชย หัวหน้างานบรหิารและธุรการ  

แทน ผู้อ านวยการกองแนะแนว และศิษย์เกา่สมัพันธ์ 

11. นางศรินรา  ภีระค า หัวหน้างานบรหิารและธุรการ 

แทน ผู้อ านวยการกองการเจา้หน้าที ่

12. นางพัชรี  ค ารนิทร ์ หัวหน้างานประชุม กองกลาง 

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

      นางลัดดาวรรณ บ ารุงกาญจน ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏบิัติการ  

 

ผู้ลาประชุม 

1. นายสุกจิ  ติดชัย ผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา 

2. นางสาวนีร  เรียนกุนา ผู้อ านวยการกองคลัง 

3. นางสมพร  แรกช านาญ ผู้อ านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  

 

  เมื่อผู้อ านวยการกอง ศูนย์ ส านักงาน มาครบองค์ประชุมแล้ว ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมในประเด็นดังนี้ 

 



-2- 
 

1. การบริหารจัดการเงนิรับฝากของส านักงานอธกิารบดี 
 

  สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 3/2559  เมื่อวันที่ 1 

เมษายน 2559  ได้พิจารณาเรื่องการน าเงินรับฝากของสถานีวิทยุฯ น าเข้าเป็นรายได้ของส านักงานอธิการบดี 

และมีขอ้เสนอแนะพอสรุปได้วา่ กรณีเงินรับฝากของกองการเจา้หน้าที่ นั้น เนื่องจากการจัดโครงการดังกล่าวกอง

การเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก แต่มีหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานสนับสนุนและช่วยด าเนิน

โครงการฯ ด้วย ดังนั้น เมื่อตั้งงบประมาณรายจ่ายแล้วต้องหารือร่วมกัน โดยให้ส านักงานตรวจสอบภายในให้

ค าแนะน าแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีมติให้หน่วยงานพิจารณาตั้งประมาณการรายจ่าย และเสนอที่ประชุม สนอ.

ฟอรั่ม พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดเีห็นชอบ ตามล าดับ นั้น ขณะนี ้   กองการเจา้หนา้ที่ 

และสถานีวทิยุ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ได้ด าเนินการตั้งรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอที่ประชุม 

สนอ.ฟอรั่มพิจารณา กอ่นเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพจิารณาในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

  ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ และสถานีวิทยุ กองกลาง ได้จัดท ารายการตั้งเบิกจ่ายงบประมาณ

เงินรับฝาก เสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 

๑. กรณีการขอเบิกจ่ายเงินรับฝากของกองการเจา้หน้าที่ 

(๑) ในรายการครุภัณฑ์ บางรายการได้ขอจัดสรรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว         

จึงอนุมัติงบประมาณในรายการครุภัณฑ ์130,000 บาท  

(๒) โครงการศึกษาดูงานด้านงานบริหารงานบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น 

มหาวิทยาลัยในก ากับ อนุมัติงบประมาณในวงเงินไม่เกนิ 150,000 บาท  

(๓) โครงการปัจฉิมผู้เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2559 ระดับมหาวิทยาลัย อนุมัติ

งบประมาณในวงเงินไม่เกนิ 5,000 บาท ทั้งนี ้ให้ใชง้บประมาณของกองการเจา้หน้าที่ 

  ดังนั้น งบประมาณที่จะน าสมทบกองทุนสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษาของ

ส านักงานอธิการบดี ดังนี ้ 

ยอดเงินรับฝากทัง้สิน้     525,514 บาท 

หัก    งบประมาณรายการครุภัณฑ์  130,000 

งบประมาณโครงการศึกษาดูงาน  150,000 280,000 บาท 

คงเหลือเงินที่จะสมทบกองทุนฯ ทั้งสิน้    245,514 บาท 

๒. กรณีการขอเบิกจ่ายเงินรับฝากของสถานีวิทยุ กองกลาง เห็นชอบตามที่เสนอ ทั้งนี้           

ในปีงบประมาณต่อไป ให้สถานีวิทยุฯ กองกลาง ตั้งงบประมาณค่าจ้างเหมาบุคลากรไว้ในแผนการใช้จ่าย

งบประมาณด้วย 
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2. พิจารณารายชื่อผูเ้ข้ารับการจัดสรรร้อยละและวงเงินเพิ่มเติมส าหรับการ 

เลื่อนขั้นเงนิเดือน ของส านกังานอธกิารบด ี 
 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 

พฤษภาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารายชื่อผู้เข้ารับการจัดสรรร้อยละและวงเงิน

เพิ่มเติมส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และให้ที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม ด าเนินการตามขั้นตอนและเสนอรายชื่อฯ ต่อ

คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณาให้ความต่อไป นั้น  
 

ที่ประชุมได้พจิารณาบุคคลที่มีผลงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในส่วนของส านักงานอธิการบดีแล้ว      

เห็นชอบให้เสนอชื่อ นายสุกิจ  ติดชัย ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา เข้ารับการจัดสรรร้อยละและ

วงเงินเพิ่มเติมส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 

แต่เนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี จะมีการประชุมในวันศุกรท์ี่ ๓ มิถุนายน 2559 

ซึ่งพ้นก าหนดเวลาในการเสนอชื่อแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้เสนอรายชื่อต่อรองอธิการบดีฝา่ยยุทธศาสตร์

พรอ้มกับน าเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีเพื่อทราบ ในการประชุมวันศุกรท์ี่ 3 มิถุนายน 2559 
 

3. พิจารณาปญัหางบประมาณส านักงานอธกิารบดตีิดลบ และหาแนวทางแก้ไข  
 

   เนื่องจากผู้อ านวยการกองคลังติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงเห็นควรให้เสนอ

คณะท างานด้านแผนงานและการเงินของส านักงานอธิการบดีไปพิจารณาด าเนินการ และน าเสนอที่ประชุม สนอ.

ฟอรั่ม ต่อไป 
 

4. พิจารณาการขอความอนเุคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขนัมวยการกุศลคนแม่โจ้  

“ศึกก าปั้นสะทา้นโลก” 
 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

และชมรมฟุตบอลมหาวิทยาลัย จะได้จัดการแข่งขันมหกรรมมวยการกุศลคนแม่โจ้ “ศึกก าปั้นสะท้านโลก” ในวัน

ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. – 18.00 น. ณ โดมแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น ในการนี้ 

ได้ขอความอนุเคราะห์มายังส านักงานอธิการบดี สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม

ด้วยแล้ว  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือขอรับ

การสนับสนุนถึงผู้อ านวยการทุกท่านแล้ว จึงเห็นว่าให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการแต่ละกองจะพิจารณาตาม

ความเหมาะสม 
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5. พิจารณาขอ้สังเกตกรณีโครงการสานสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหารพบปะบุคลากร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

ตามที่ส านักงานตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มี

ข้อสังเกตกรณีโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2557 ดังนี้ 

1. เงินสนับสนุนโครงการฯ ปี 2557 จ านวนเงิน 349,000.00 บาท มาจากการ                   

ตั้งงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเพื่อน ามาสนับสนุนโครงการ 

2. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการไม่ใช่ลักษณะงานของการ

ปฏิบัติราชการตามปกติ ประกอบกับไม่มีระเบียบรองรับในการเบกิจา่ย 

3. การจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจะมีการเก็บเงินจากบุคลากรที่เข้า

รว่มงานโดยได้น าเงินดังกล่าวมาสมทบเพื่อบริหารจัดการ 

4. ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ใช้งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการ และให้

กองสวัสดิการพิจารณาด าเนินการ แต่พบว่ากองกลางเป็นผู้ด าเนินการโดยการยืมเงินจาก

กองทุนสวัสดิการไปด าเนินการทั้งจ านวน และเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับสโมสรบุคลากร 
 

ส านักงานตรวจสอบภายในได้มีข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรตั้งงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเพื่อ

สมทบ เนื่องจากไม่ใช่การปฏิบัติงานทางราชการตามปกติ ทั้งนี้ อาจพิจารณาจากการจัดเก็บเงินจากบุคลากรที่

เข้ารว่มตามแต่ละกิจกรรม หรอือาจพิจารณาขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินอื่นที่มีวัตถุประสงคใ์นลักษณะ

ดังกล่าว ซึ่งอธิการบดีได้รับทราบและให้เสนอคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา

งบประมาณจากแหล่งอื่น เช่น ดอกผลจากกองทุนคณะ/ส านัก รายได้จากสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หรือ

การเก็บเงินจากผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารว่มงานตามความสมัครใจ เป็นต้น  
 

  ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรเสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี และคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวปฏิบัติในปีต่อไป โดยเสนอพิจารณาแนวทาง ๒ แนวทาง คอื  

๑. เก็บเงินจากผู้บริหารและบุคลากรที่เข้ารว่มงานตามความสมัครใจ 

๒. หาแหล่งงบประมาณใหม่ เชน่ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคณะ/ส านัก 
 

6. ติดตามการด าเนินงาน 

6.๑  ศูนย์ถ่ายเอกสาร รา้นกาแฟ มุมหนังสือ   

             คณะกรรมการส านักงานอธกิารบดี ในการประชุมครัง้ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2559 มีมติเห็นชอบแนวทางและขั้นตอนตามที ่สนอ.ฟอรัม่ คร้ังที่ 3/2559 เมื่อวนัที่ 18 เมษายน 2559 

ตามที่เสนอ และให้กองกลางพิจารณาด าเนินการจัดเตรยีมตู้ส าหรับเก็บหนังสือต่อไป 
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    ผู้อ านวยการกองอาคารและสถานที ่แจ้งว่า จะน าเรื่องหารือในที่ประชุมคณะท างานฯ และ

จะแจ้งคณะกรรมการส านักงานอธิการบดีตอ่ไป 
 

6.2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ หน่วยงานในส านักงานอธกิารบดี  
 

 สืบเนื่องจากที่ประชุม สนอ.ฟอรั่ม คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559  ได้มอบหมาย

ให้ทุกกองทบทวนความต้องการครุภัณฑต์ามแผนการขอครุภัณฑ์ ๕ ปี นั้น เนื่องจากส านักงานอธิการบดี ไม่ได้รับ

การจัดสรรครุภัณฑ์มาเป็นเวลานาน จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงานพิจารณารายการครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อรวบรวมเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

จัดสรรงบประมาณและจัดหาครุภัณฑต์ามแต่จะเห็นสมควรต่อไป 
 

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า ทุกหน่วยงานได้ส่งค าขอครุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว ตาม

เอกสารที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะว่าทุกหน่วยงานควรพิจารณาครุภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นที่จะ

น ามาใช้ในหน่วยงาน และมีมติเห็นชอบรายการขอครุภัณฑ ์ดังนี้ 

หน่วยงาน งบประมาณ 

กองกลาง 

๑. เก้าอีส้ านักงาน 3 ตัว          = 9,300.- 

๒. เครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง   = 4,290.- 

๓. เครื่องส ารองข้อมูล 1 เครื่อง = 2,300.- 

๔. เครื่องส ารองไฟฟ้า 5 เครื่อง = 19,500.- 

35,390.- 

กองกจิการนักศึกษา 

1. เครื่องฉายภาพ LCD Projector = 29,900.- 

2. เครื่องสแกนลายนิว้มอื          = 18,500.- 

48,400 

กองแผนงาน 

1. กลอ้งวีดีโอ Handycam® PJ675 พรอ้มโปรเจคเตอรใ์นตัว = 24,990.- 

2. ขาตั้งกลอ้งรุ่น VCT-VTRI       = 3,490.- 

37,380 

กองการเจา้หน้าท่ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้) 1 จอ = 16,000- 

2. เครื่องสแกนเนอร ์ส าหรับศูนย์บรกิาร 1 เครื่อง = 20,000.- 

36,000 

กองคลัง 

1. เครื่องคอมพิวเตอรช์นดิพกพา 1 เครื่อง = 19,000.- 

2. เครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้) 1 จอ = 19,000.- 

38,000 

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน 1 เครื่อง = 14,000.- 

2. เครื่องพิมพ์ Multifunction  ชนดิเลเซอร ์ขาว-ด า 1 เครื่อง = 20,000 บาท 

38,000 
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หน่วยงาน งบประมาณ 

กองวิเทศสัมพันธ ์

1. กลอ้งถา่ยรูประบบดจิติอล 1 เครื่อง = 4,000 .- 

2. เครื่องคอมพิวเตอรส์ านักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้) 1 จอ = 16,000- 

3. เครื่องโทรสาร (FAX) 1 เครื่อง = 18,000- 

38,000 

กองสวัสดิการ 

1. ไม้ชักฟิวสแ์รงสูงแบบสไลด์ 8 ท่อน 1 อัน = 15,300.- 

2. รถจักรยานยนต์พรอ้มพ่วงข้าง 1 คัน = 55,000.- 

70,300 

กองอาคารและสถานท่ี 

1. รถมอเตอรไ์ซด์ 3 ล้อกระบะ 1 คัน = 63,800.- 

63,800 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

1. กลอ้งดิจิตอล 1 เครื่อง =  22,000.- 

2. กลอ้งวิดีโอ 1 เครื่อง = 16,000.- 

38,000 

ส านักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเลม่ 1 เครื่อง = 18,000.- 

2. เครื่องโทรสาร (FAX) 1 เครื่อง = 18,000- 

36,000 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

1. เครื่องคอมพิวเตอรช์นดิพกพา 1 เครื่อง = 19,000.- 

2. ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 4 ตู้ = 18,400.- 

37,400 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ไมโครโฟนไร้สาย ย่าน UHF รุน่ U-98 – Black 2 ตัว = 38,000.- 

38000 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  566,170 
 

      6.3 โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้หัวหน้างานส านักงานอธกิารบดี   
 

           ที่ประชุม สนอ. ฟอรั่ม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบโครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวหน้างานในส านักงานอธิการบดีตามที่เสนอ และก าหนดวันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2559 และมอบหมายให้มีผูด้ าเนินการ ดังนี้ 

๑. มอบให้หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผลเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับ หัวหน้างาน

ประชุม กองกลาง ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานประกอบด้วยหัวหน้างานบริหารและธุรการของทุกกอง และให้

หารือรูปแบบในการด าเนินงานรว่มกับงานพัฒนาบุคลากร (นายคธาวุฒิ  ทิพจร) 

๒. ให้กองการเจ้าหน้าที่ (นายคธาวุฒิ  ทิพจร) ปรับโครงการดังกล่าวให้สอดคล้องกับ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ หากไม่เพียงพอให้เสนอ

คณะกรรมการส านักงานอธิการบดีพจิารณา 
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 คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 4/2559 เมือ่วนัที่ 2 พฤษภาคม 2559 มมีติ

เห็นชอบในหลักการ และให้กองการเจา้หน้าที่จัดท าโครงการฯ เสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรัม่ และคณะกรรมการ

ส านักงานอธิการบดีพจิารณาตามล าดับ 
 

     กองการเจา้หน้าทีไ่ด้จดัท าค าสั่งแตง่ตัง้คณะท างานโครงการจัดการความรูข้องหัวหนา้งานใน

ส านักงานอธิการบด ีประจ าปงีบประมาณ 2559 เรียบร้อยแล้ว และกองแผนงานได้น าเสนอโครงการฯ ตาม

รายละเอียดที่เสนอตอ่ที่ประชุมด้วยแล้ว 
 

 ที่ประชุมมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิว่า หากหน่วยงานระดับคณะสนใจเข้าร่วมควรเปิดโอกาสให้

เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบโครงการตามที่เสนอ และให้กองแผนงานจดัท ารายละเอยีด

เสนอคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในวันที ่3 มิถุนายน 2559 ตอ่ไป 
 

6.4 ร่างแบบประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี 
 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2558 ได้รับทราบผลการประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานอธิการบดี และ

มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ ลูกจ้างประเภทต่าง ๆ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการ ต้องการให้

เพิ่มในเรื่องไหน อย่างไร นั้น 
 

กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดท า “ร่าง” แบบประเมินความสุขและความพึงพอใจของบุคลากรสังกัด

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ าปี 2559 ซึ่งตามขั้นตอนต้องผ่านการพิจารณาจากคณะท างาน

ด้านการพัฒนาบุคลากร และการจัดการความรู้ แต่เนื่องจากคณะท างานชุดดังกล่าวยังไม่มีก าหนดที่จะประชุม 

และกองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างด าเนินการจัดโครงการอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งยังไม่มี

ก าหนดการประชุม ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแบบประเมินฯ ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว  
 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้น าเสนอคณะท างานด้านพัฒนาบุคลากรและกาจัดการความรู้

กอ่นเสนอที่ประชุม สนอ.ฟอรั่มพิจารณา ในการประชุมคร้ังต่อไป (วันศุกรท์ี่ 24 มิถุนายน 2559) 
 

6.5 การแทงจ าหนา่ยครุภัณฑ ์   
 

 เนื่องจากการแทงจ าหนา่ยครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ยังด าเนนิการไม่แล้วเสร็จ 

ดังนัน้ จึงขอให้กองคลงัเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดอืนมิถุนายน 2559 
 

  ที่ประชุมมีมตใิห้กองคลังพิจารณาด าเนนิการโดยเรง่ด่วน 
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6.6  การด าเนนิการเรื่อง Green Office และแผนการเตรียมการรับภัยพิบัติ 
  

สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการส านักงานอธิการบดี ได้มีนโยบายให้ส านักงานอธิการบดีมุ่งสู่การ

เป็น Green Office ประกอบกับ ในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้

ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานน าร่องในการซ้อมเตรียมรับภัยพิบัติต่าง ๆ  โดยมอบให้กองอาคารและสถานที่

จัดท าโครงการ และให้ก าหนดเป็นตัวชีว้ัดในภาพรวมของส านักงานอธิการบดี นั้น  
 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มมีติให้กองอาคารและสถานที ่พิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 

7. เรื่องพิจารณา 
 

7.1 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา คร้ังที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรเีกมส์” ของบุคลากรส านักงานอธกิารบดี  
 

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้

ก าหนดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 “ราชมงคลธัญบุรเีกมส์” 

ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ประกอบกับ

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบ

ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักนักกีฬา และ

เจา้หน้าที่ จากต้นสังกัด นั้น 
 

ในการนี้ ส านักงานอธิการบดมีีบุคลากรที่เข้ารว่มการแขง่ขนักีฬาดังกล่าวฯ จ านวนทั้งสิน้ 39 

คน จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแหล่งงบประมาณสนับสนนุ โดยมีค่าจ่ายในการเดินทางเขา้ร่วมแข่งขันฯ ดงันี้ 

  1. คา่เบี้ยเลีย้ง  จ านวน    93,900 บาท 

2. คา่ที่พัก  จ านวน 105,300 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 199,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเกา้พนัสองรอ้ยบาทถ้วน) 
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เบิกจ่ายจากเงินส ารองอธิการบดี ในวงเงินไม่เกนิจ านวน 

๑๖๘,๓๐๐ บาท โดยให้กองสวัสดิการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้น าเสนอคณะกรรมการส านักงาน

อธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 
 

7.2  การคงกรอบอัตราก าลงัพนกังานขับรถที่เกษียณอายุราชการปี 2559 
   

ตามที่นายอนุพงษ์   แก้วอาทิตย์ พนักงานขับรถ สังกัดกองสวัสดิการ จะเกษียณอายุราชการใน

วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการยุบกรอบอัตราลูกจ้างประจ า จึงขอหารือที่ประชุม

ว่า หากจะคงกรอบอัตราก าลังดังกล่าวไว้ จะสามารถท าได้หรอืไม่ 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องการคงกรอบอัตราลูกจ้างประจ า หากเกษียรณอายุราชการ

การแล้ว จะต้องยุบกรอบต าแหน่งไปรวมส่วนกลางมหาวิทยาลัย แต่หากหน่วยงานมีความจ านง อาจใช้วธิีการจ้าง

เหมายานพาหนะจากภายนอกตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

7.3  การขอใช้ห้องประชุม ๘๐ ปี เป็นส านักงานส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจมหาวิทยาลยั 
   

ตามที่กองสวัสดิการแจ้งว่า ได้รับหนังสือจากกองกลาง เรื่อง การขอใช้พื้นที่ส าหรับตั้งส านักงาน

ส่งเสริมความร่วมมือธุรกิจมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากกองสวัสดิการไม่มีอ านาจในการอนุญาตให้ใช้ห้องประชุม   

แต่อย่างใด ประกอบกับในส านักงานและห้องประชุมดังกล่าวมีครุภัณฑ์และวัสดุส านักงานของมหาวิทยาลัยประจ า

ห้องเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานทั่วไป หากให้หน่วยงานอื่นมาประจ าส านักงานอย่างถาวรเกรงว่าจะไม่สามารถ

บรหิารจัดการได้ จึงน าหารือในที่ประชุม 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากกองสวัสดิการเป็นเพียงผู้ให้บริการรับรองด้านการประชุม

และจัดห้องประชุมเท่านั้น ไม่มีอ านาจพิจารณอนุมัติในเรื่องสถานที่ ซึ่งผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ของส านักงาน

อธิการบดีคือ รองอธิการบดีฝา่ยกายภาพและกองอาคารสถานที่ ดังนั้น จึงเห็นควรให้น าเสนอรองอธิการบดีฝา่ย 

กายภาพ พิจารณา   

 


